



ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ จำกัด
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ระลอก ๓) มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วกว่ารอบที่ผ่านมา จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมและการสูญเสียรายได้ของประชาชน รวมไปถึงสมาชิกและครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ ๗๙ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้

มาตรการที่ ๑ พักชำระหนี้เงินต้น เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยสมาชิกสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือหน่วยงานรวบรวมคำร้องและส่งให้สหกรณ์

มาตรการที่ ๒ พักชำระต้นเงินกู้สามัญ ส่งชำระเฉพาะดอกเบี้ยเต็มจำนวน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) โดยสมาชิกสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมกับผู้ค้ำประกันได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ โดยเงินต้น ๖ เดือน ที่พักชำระจะนำไปสมทบกับจำนวนเงินในการชำระเงินกู้ใน ๖ งวดสุดท้าย ในสัดส่วนเท่ากันของสัญญาเงินกู้ นั้น ๆ หรือรวมกันกับที่ได้รับอนุมัติให้พักชำระต้นเงินกู้สามัญตามมาตรการช่วยเหลือครั้งก่อนรวมเป็น ๙ งวด สุดท้ายของสัญญาเงินกู้

โดยให้สมาชิกเลือก พักชำระหนี้เงินต้น หรือพักชำระต้นเงินกู้สามัญทุกประเภท ส่งชำระเฉพาะดอกเบี้ยเต็มจำนวน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และสมาชิกที่มีสิทธิใช้มาตรการที่ ๑ หรือ ๒ ได้ ต้องมีสถานะดังนี้

๑. มีสถานะปกติ ไม่เป็นผู้ปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
๒. หน่วยงานต้นสังกัดต้องหักเงินได้รายเดือน ณ. ที่จ่าย ส่งให้สหกรณ์ฯ มาแล้วอย่างน้อย ๑๒ งวดติดต่อกัน

สมาชิกยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
ในเวลาทำการ

จึงประกาศให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ จำกัด ทราบโดย
ทั่วกัน

ประกาศ ณ. วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์อนันต์)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ จำกัด